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สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

สภาคณาจารย์และข้าราชการรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว้ 
ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2566 วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 

ครั้งที่ 6/2566 2 

เมื่อวัน พุธ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 3 

ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดจิิทัลเพือ่การศึกษา  4 

   5 

ผู้มาประชุม 6 

 1. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแทพย์ศุภชัย  ศรีธิวงค์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 7 

 2. อาจารย์ธฤษ  เรือนคำ     รองประธานสภาคาณาจารย์และข้าราชการ 8 

 3. นายยงยุทธ  แสนใจพรม    รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 9 

 4. อาจารย์ภัทรกมล  รักสวน    กรรมการ 10 

 5. อาจารย์วาทินี  คุ้มแสง     กรรมการ 11 

 6. อาจารย์คะนอง  ธรรมจันตา    กรรมการ 12 

 7. อาจารย์ณฐ  นารินทร์     กรรมการ 13 

 8. อาจารย์ ดร.ปภากร  สุทธิภาศิลป์   กรรมการ 14 

 9. นายอุดมศักดิ์  ปัญญาอินทร์    กรรมการ 15 

 10. นายธีรพงศ์  เตชาติ     กรรมการ 16 

 11. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  มะโนเมือง   กรรมการ 17 

 12. นายธนะโชค  สันต์สวัสดิ์    กรรมการ 18 

 13. นายภาสกร  แห่งศักดิ์ศรี    กรรมการ 19 

 14. อาจารย์ ดร.กมล  สนิทธรรม    กรรมการและเลขานุการ 20 

 15. นางสาวฉัตราภรณ์  กาวี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 21 

ผู้ไม่มาประชุม 22 

 1. นายทวีวัฒน์  หนักแน่น    กรรมการ ติดภารกิจ 23 

ผู้เข้าร่วมประชุม 24 

 1. นางสาวอักษรา  บุษบรรณ์    ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 25 

เริ่มประชุม เวลา 13.20 น. 26 

 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย  ศรีธิวงค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 27 

กล่าวเปิดประชุม โดยมอบให้อาจารย์ ดร.กมล  สนิทธรรม กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม28 

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 29 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 30 

1.1 การของบประมาณจัดทำชุดสูทคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  31 
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สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งในที่ประชุมว่า การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดทำชุดสูทของ1 

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทางมหาวิทยาลัยอนุมัติเบิกจ่ายให้เฉพาะกรรมการใหม่เท่านั้น ผู้ที่เคย2 

ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันมาวาระหนึ่งแล้วไม่อนุมัติเบิกจ่ายให้ได้ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่มีหลักธรรมาภิ3 

บาลและไม่มีเหตุผลเพียงพอในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าชุดสูทให้กับกรรมการสภา4 

คณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ดังนั้นจึงทำให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดเก่าต้องเป็นผู้5 

ออกค่าใช้จ่ายเอง 6 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 7 

 1.2 การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญครั้งที ่ 2/2566 8 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9 

 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งในที่ประชุมว่า การประชุม ทปสท. สมัยสามัญครั ้งที่ 10 

2/2566 ที่ผ่านมา ได้มีการออกเสียงเลือกตำแหน่งประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง11 

ประเทศไทย (ทปสท.) เป็นอาจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ส่วนประธานที่ประชุมประธานสภา12 

คณาจารย์และข้าราชการราชภัฏทั ่วประเทศ คือ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย  ศรีธ ิวงค์ 13 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมครั้งถัดไปอาจจะจัดการประชุม ทปสท. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ14 

เพชรบุรีหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 15 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 16 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 17 

 2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566 วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566  18 

 เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอในที่ประชุมว่า สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ19 

ได้จัดทำรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2566 วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 20 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นำเสนอคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และ21 

ข้าราชการ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ที่ประชุมได้มีการเสนอปรับแก้ไข ดังนี้ 22 

 1. หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความดังต่อไปนี้ 23 

 จากเดิม “5.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ24 

เชียงใหม่” 25 

 เป็น “5.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารบุคคลของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 26 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 27 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566 วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ตามที่28 

แก้ไข 29 

ระเบียบวารที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 30 
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 3.1 ข้อมูลบุคลากรประเภทพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย1 

ราชภัฏเชียงใหม่  2 

 เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอในที่ประชุมว่า หลังจากได้ทำหนังสือราชการขอ3 

อนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรประเภทพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และครูโรงเรียนสาธิตแล้วนั้น ทางกอง4 

บริหารงานบุคคลได้ส่งข้อมูลบุคลากรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการเลือกตัวแทนบุคลากรประเภท5 

พนักงานราชการหรือลูกจ้างประจำ และครูโรงเรียนสาธิตประเภทละ 1 คน รวมเป็นตัวแทนทั้งหมด 2 คน ที่6 

จะเป็นตัวแทนบุคลากรประเภทพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และครูโรงเรียนสาธิตในการเข้าร่วมประชุม7 

สภาคณาจารย์และข้าราชการในคราวต่อไป 8 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 9 

 1. มอบหมายให้อาจารย์ธฤษ  เรือนคำ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนที ่หนึ่ง 10 

ดำเนินการประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเพ่ือหาตัวแทนเข้าร่วมประชุม 11 

2. มอบหมายให้อาจารย์ ดร.กมล  สนิทธรรม เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดำเนินการ12 

ประสานงานกับกลุ่มพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำเพ่ือหาตัวแทนเข้าร่วมประชุม 13 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอ และนำเสนอในท่ีประชุมคราวต่อไป 14 

 3.2 การจัดทำแบบสำรวจความต้องการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน15 

ราชการเรื่อง สวัสดิการการเบิกค่ารักษาพยาบาล 16 

 เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งในที่ประชุมว่า การจัดทำโพลที่อาจารย์วาทินี  คุ้มแสง 17 

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารบุคคล ได้ทำหัวข้อเรื่องประเด็นต่างๆ ไว้หลายหัวข้อ ซึ่งในคราวประชุมครั้งที่ 18 

4/2566 ได้เลือกประเด็นหัวข้อเรื่อง สวัสดิการการเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้จัดทำโพลเป็นเรื่องแรกก่อน แล้ว19 

ค่อยดำเนินการประเด็นหัวข้อเรื่องอ่ืนต่อไป  20 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 21 

 1. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำโพล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี22 

รายชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังต่อไปนี้  23 

  1) อาจารย์ ดร.กมล  สนิทธรรม  เป็น ประธานอนุกรรมการ 24 

  2) อาจารย์ ดร.ปภากร  สุทธิภาศิลป์ เป็น รองประธานอนุกรรมการ 25 

  3) อาจารย์วาทีนี  คุ้มแสง   เป็น อนุกรรมการ 26 

  4) อาจารย์ภัทรกมล  รักสวน  เป็น อนุกรรมการ 27 

  5) อาจารย์ณฐ  นารินทร์   เป็น อนุกรรมการ 28 

  6) อาจารย์คะนอง  ธรรมจันตา  เป็น อนุกรรมการ 29 

  7) นายภาสกร  แห่งศักดิ์ศรี  เป็น อนุกรรมการ 30 

  8) ว่าทีร่อ้ยตรอีานนท์  มะโนเมือง  เป็น อนุกรรมการ 31 

  9) นางสาวฉัตราภรณ์  กาวี  เป็น เลขานุการ 32 
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 2. ให้คณะอนุกรรมการจัดทำโพล ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเรื่อง สวัสดิการการเบิกค่า1 

รักษาพยาบาล นำเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอ  3 

 3.3 การเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน 4 

 นายภาสกร  แห่งศักดิ์ศรี อนุกรรมการด้านการบริหารบุคคลเสนอในที่ประชุมว่า จากการประชุม5 

กลุ่มย่อยของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารบุคคล ได้พิจารณาว่าควรระงับเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งประเภท6 

ผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงานไว้ก่อน ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดประเด็นปัญหาเรื่องสัญญา7 

จ้างของอาจารย์ที่มีผลกระทบต่อการขึ้นเงินเดือน ดังนั้นจึงขอเสนอว่าควรพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ก่อน เมื่อ8 

ดำเนินการแล้วเสร็จจึงขอนำเสนอประเด็นเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งฯ ในคราวต่อไป  ดังนั้นจึงขอถอนระเบียบ9 

วาระนี้ออกไป 10 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอ  11 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณา 12 

 4.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 13 

 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งในที่ประชุมว่า ในการเข้าร่วมประชุมทปสท.ครั้งที่ 2 ที่14 

ผ่านมาในที่ประชุมทปสท. ได้ขอข้อคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน15 

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมคนใหม่ 16 

และประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยต่อไป โดยมอบหมายให้กรรมการสภา17 

คณาจารย์ทุกคนกลับไปศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วนำเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป 18 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอ 19 

 4.2 การพิจารณาผลการประเมินมหาวิทยาลัย 20 

 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้กรรมการสภาคณาจารย์และ21 

ข้าราชการทุกคนช่วยกันพิจารณาผลการประเมินมหาวิทยาลัย และขอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินใน22 

ส่วนของคณะและของสำนักว่าดำเนินการตามที่ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือไม่อย่างไร ปฏิบัติจริง23 

ตามที่ได้นำเสนอหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการประเมินจุดเด่นของแต่ละหน่วยงานด้วย และในส่วนของหน่วยงาน24 

ภายในที่ต้องมีการประเมินว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจริงหรือไม่ สามารถหารายได้เข้าหน่วยงานตาม25 

เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  26 

 นางสาวฉัตราภรณ์  กาวี ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เสนอข้อคิดเห็นว่าผล27 

การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของแต่ละ28 

หน่วยงานตามองค์ประกอบที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ29 

ผลงานในตำแหน่งคณบดี มิใช่เป็นการประเมินการดำเนินตามวิสัยทัศน์ของคณบดีที่นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยใน30 

การสรรหาคณบดี ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถขับเคลื่อนไปตามวิสัยทัศน์ที่นำเสนอได้ 31 



๕ 
 

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าการประเมินมหาวิทยาลัยเป็นการประเมินแบบภาพรวม ไม่ใช่เป็น1 

การประเมินตามจุดเน้นหรือภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงไม่สามารถสะท้อนได้ว่าการนำเสนอ2 

วิสัยทัศน์เมื่อคราสรรหาคณบดี สามารถนำมาปรับใช้ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน3 

จะเป็นไปตามข้อมูลที่นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งในบางประเด็นอาจจะไม่สอดคล้องหรือสะท้อนผลการ4 

ปฏิบัติงานจริง จึงเห็นควรให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำข้อคิดเห็นเสนอแนะต่าง ๆ ของ5 

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 6 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 7 

 5.1 รายงานผลการการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญครั้ง8 

ที่ 2/2566 เรื่อง ทิศทางในการปรับปรุงพระราชบัญญัติและแนวความคิดในการบริหารมหาวิทยาลัย9 

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และการประชุมที่ประชุม10 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ในระหว่างวันที่ 14 -16 มิถุนายน 11 

2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 

 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งในที่ประชุมว่า ท่านศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช 13 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เป็น14 

วิทยากรการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี15 

ราชมงคลไปสู่ความท้าทายในอนาคต ซึ่งเป็นหัวข้อการสัมมนาทางวิชาการที่ดีเป็นการพลิกโฉมอุดมศึกษาไทย 16 

ทีก่ล่าวถึงเป้าหมายและอุดมศึกษาไทยในอนาคตส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเรียนดำเนินการ17 

ไปพร้อมกับการทำงาน เรียนที่ใด เวลาไหนก็ได้ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ใช้พื้นที่การเรียนการสอน18 

แบบผสมผสาน เป็นต้น 19 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 20 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 21 

 6.1 กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งต่อไป 22 

 นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 23 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 24 

 6.2 เรื่องสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 25 

 อาจารย์ณฐ  นารินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารบุคคลเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับ26 

ระเบียบข้อบังคับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ ่งเป็นที่มาของสัญญาจ้าง 60 ปีของ27 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกล่าวถึงการทำสัญญาจ้างที่ไม่เป็นธรรม หลักเกณฑ์การทำผลงาน การขึ้น28 

เงินเดือน และการเลิกจ้าง 29 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายให้อาจารย์ณฐ  นารินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการด้าน30 

การบริหารบุคคลนำเสนอเรื่องสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 31 



๖ 
 

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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